

บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ชั้นบัลลังก์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภาครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม และเรื่องรับรองรายงานการประชุม และได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณากระทู้ถาม คือ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตามตัวชี้วัดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งนายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ เป็นผู้ตั้งถาม ถาถามนายรัฐมนตรี โดยนายรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ดังนี้

๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติโรงเรียน เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และร่างพระราชบัญญัติสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการ การศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔.๑) หลังจากประธานคณะกรรมการฯ (นายตวง อันทะไชย) ได้ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ แล้ว ที่ประชุมได้มีมติรับทราบรายงานฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี ประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทาง การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔.๒) หลังจาก ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ (พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต) ได้ชี้แจงประกอบการเสนอ รายงานฯ แล้ว ที่ประชุมได้มีมติรับทราบรายงานฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณา ดำเนินการต่อไป

(โปรดพลิก)

ต่อจากนั้น ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภาครั้งนี้
ไม่มีเรื่องที่ค้างพิจารณา เรื่องที่เสนอใหม่ และเรื่องอื่น ๆ และได้กล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๕ นาฬิกา



(นางวรารัตน์ อติแพทย์)

เลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักrayงานการประชุมและชวเลข

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๗

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๓

<http://www.senate.go.th>